

เดือนประชาชนประหยัดน้ำ

นายกฯสั่งรับมือภัยแล้ง

ตีวเข้มผู้ว่าฯ76จว. สู้ภาวะ‘เอลนีโญ’

“ภัยแล้ง”เริ่มแล้ว “บิ๊กตู่” สั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง5ภูมิภาค12หน่วยปฏิบัติการเพื่อออกปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือประชาชนครอบคลุม 25 ลุ่มน้ำหลัก วอนประช.ประหยัดน้ำ ด้าน “กฤษฎา”ระดมสมอง 76 จว. รับมือภัยแล้งเตรียมคอนเฟอเรนซ์วันจันทร์นี้ ทวี้นแล้งยาวนานกว่าปี 57-58 เหตุเกิดภาวะ “เอลนีโญ” เร่งวางมาตรการใช้น้ำ-ระบายน้ำเขื่อนอย่างเข้มข้น

เมื่อวันที่ 3 มี.ค.62 พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ห่วงใยสถานการณ์ภัยแล้งที่เริ่มขึ้นแล้ว โดยได้รับรายงานว่าปริมาณน้ำในเขื่อนอ่างเก็บน้ำและแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ไม่มากนัก ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการระเหยของน้ำเพราะอุณหภูมิสูงขึ้น แต่ยืนยันว่าจะมีน้ำเพียงพอให้ประชาชนใช้ไปจนถึงเดือน พ.ค.อย่างแน่นอน

ทั้งนี้ นายกฯได้กำชับให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการบริหารจัดการน้ำอย่างเร่งด่วน เพื่อรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังขอความร่วมมือประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่เขตชลประทานให้ใช้น้ำอย่าง

■ นายกฯ ต่อจากหน้า 1

ประหยัด และปลูกพืชใช้น้ำน้อย ส่วนพื้นที่นอกเขตชลประทานจะเร่งส่งเจ้าหน้าที่ลงไปสำรวจความต้องการ และวางแผนป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้งต่อไป

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้รัฐบาลได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง 5 ภูมิภาค 12 หน่วยปฏิบัติการ เพื่อออกปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือประชาชนครอบคลุม 25 ลุ่มน้ำหลัก ตั้งแต่ 1 มี.ค.-31 ต.ค.62 ทั้งการป้องกันและแก้ไขภัยแล้ง เต็มน้ำต้นทุนในเขื่อน บรรเทาหมอกควันและไฟป่า และยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บ

ด้าน นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 4 มี.ค.นี้ จะมีการประชุมระบบทางไกลไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด (พวจ.) ทั้ง 76 จังหวัด และข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ ทุกพื้นที่ เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานเกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มภัยแล้ง และวางมาตรการรับมือภัยแล้งปีนี้ โดยขณะนี้สำนักงานกสิกรรมแห่งชาติได้ประกาศภาวะฉุกเฉินภัยแล้งยาวนานกว่าที่ปี 2557-58 และสภาพอากาศปีนี้เป็นภาวะเอลนีโญ ซึ่งกรมชลประทาน ยืนยันปริมาณน้ำในเขื่อนทั่วประเทศมีน้ำใช้การได้ 24,095 ล้านลบ.ม. มีเพียงพอใช้ได้ถึงเดือน พ.ค. และสำรองไว้ต้นฤดูฝนบางส่วน ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยสถานการณ์ภัยแล้งที่มาเร็วขึ้น และได้เน้นย้ำให้ทุกกระทรวงและทุกหน่วยงานเกี่ยวข้อง เร่งช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกร เพื่อบรรเทาผลกระทบให้น้อยที่สุด ทั้งนี้ที่ผ่านมามีสามารถแก้ปัญหาทัน

ท่วงทีในแนวทางการทำงานแบบบูรณาการผ่านอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด โดยมี พวจ. และรอง พวจ. เป็นประธาน บริหารงานเชิงรุกทั้งโครงสร้างภาคเกษตรสำหรับปัญหาภัยแล้งในปีนี้ได้เปิดปฏิบัติการฝนหลวงแล้วพร้อมกับให้กรมฝนหลวงฯ ตั้งฐานฝนหลวง 20 ชุด เพื่อปฏิบัติการได้ทั่วถึงทุกภูมิภาค และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เร่งชี้แจงเกษตรกรปลูกพืชใช้น้ำน้อย จัดทำนาปรังต่อเนื่อง พร้อมกับกระทรวงมหาดไทย ช่วยทำความเข้าใจชาวบ้านด้วย ในปีนี้ข้าวราคาดีอาจไม่เว้นทำปรังรอบสองเมื่อเกิดภัยพิบัติไม่ได้รับเงินชดเชย

“ก่อนหน้านี้อาจสั่งให้ทุกพื้นที่ที่รณรงค์ให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อย ซึ่งสามารถดูใจเปลี่ยนมาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กว่า 9 แสนไร่ แต่เป็นห่วงนอกเขตชลประทาน โดยได้ให้ทุกจังหวัด รวบรวมแหล่งน้ำทั้งแหล่งน้ำธรรมชาติและน้ำกักเก็บว่ามีน้ำใช้ได้ถึงเมื่อไหร่เพียงพอหรือไม่ โดยจะวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยังทุกจังหวัดเร่งสำรวจน้ำในเขื่อน อ่างเก็บน้ำทั้งหมด เทียบปริมาณการใช้ ดูแลเครื่องมือ เตรียมความพร้อมร่วมกับหน่วยงานองค์กรส่วนท้องถิ่น (อปท.)” นายกฤษฎากล่าว

รมว.เกษตรฯ กล่าวอีกว่า ประเมินว่า ทั่วประเทศมีน้ำใช้ สำหรับอุปโภคบริโภค แต่สำหรับภาคเกษตร อุตสาหกรรม อาจมีผลกระทบ ทั้งนี้หากเกิดฤดูฝนมาช้าไป 1-2 เดือน จะต้องมีมาตรการการใช้น้ำและในการปล่อยน้ำ อย่างเข้มข้น เพราะขณะนี้พื้นที่ปลูกข้าวจากแผน 8 ล้านไร่ แต่มีการปลูกไปแล้วถึง 11 ล้านไร่